
Tillaga til þingsályktunar um launasjóð íslensks afreksíþróttafólks, 524. mál.

Ég vil hrósa því að loksins sé farið að huga að því að hlúa betur að afreksíþróttafólkinu okkar 
á Íslandi. Tel að þessi tillaga að þingsályktun sé góð byrjun á betri og öruggari framtíð fyrir 
afreksíþróttafólkið okkar. Við viljum að þau hafi möguleika til að halda áfram á sinni braut 
eins lengi og hægt er en of margir hafa verið að hætta mun fyrr að iðka sína íþrótt af fullum 
krafti því þau hafa hvorki pening né öryggi í kringum sig. Of mikil vinna fer í að reyna halda 
sér á þeim stað sem þau þurfa til að koma sér ennþá framar í sinni íþrótt.

Þórunn Erlingsdóttir íþróttafræðingur og fyrrum verkefnastjóri ungmenna í frjálsum íþróttum.


